



ประกาศเจตนารมณ์

เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ ๑ ข้อที่ ๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน ประกาศเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นส่วนราชการที่มีความสำคัญยิ่งในกระบวนการยุติธรรม และให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม เกิดผลดีต่อประชาชนและประเทศชาติโดยรวม โดยมีความมุ่งมั่นให้บุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุดทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส มีจิตสำนึก มีพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่เข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ จึงขอประกาศเจตนารมณ์ว่า “สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดทั้งในขณะ/ก่อน/หลังจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” เพื่อป้องกันการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม และไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ รวมทั้งเป็นการสร้างวัฒนธรรมและทัศนคติที่ถูกต้อง โดยผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องปฏิบัติตนเป็นอย่างดี พร้อมทั้ง กำกับดูแลบุคลากรในสังกัดให้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เคร่งครัด และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงเจตนารมณ์ดังกล่าวด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์)

อัยการสูงสุด





ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด
เรื่อง เจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมในภาพรวมของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนย่อยที่ ๑ การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม/การทำหน้าที่ที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย โครงการ/กิจกรรม ที่ ๑ ได้กำหนดกิจกรรมการแสดงเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของผู้บริหารในการบริหารงาน เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุดปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและการเผยแพร่เจตนารมณ์ดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้ทราบและสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ สำนักงานอัยการสูงสุดจึงประกาศเจตนารมณ์ในการปฏิบัติงานขององค์กร ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ อันเป็นการขับเคลื่อนสำนักงานอัยการสูงสุดให้เป็นองค์กรคุณธรรม กล่าวคือ ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง รวดเร็ว มีจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดีงาม บังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักการในการปฏิบัติราชการ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์อื่นใดอันมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติเป็นที่เชื่อมั่นและไว้วางใจของประชาชน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์)
อัยการสูงสุด

